

CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO TRỢ  
TRẺ EM KHUYẾT TẬT THIÊN PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 8.8./CV-BGD

0380303

(V/v: Xin tổ chức chương trình giao lưu văn  
nghệ “ Sánh bước yêu thương”)

TP.HCM, Ngày 12 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: UBND Tỉnh Kiên Giang

Số: 9447  
Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ khuyết tật Thiên Phước được thành lập theo quyết định Số:  
8128/QĐ-UB-VX ngày 30/12/1999

Với sứ mệnh đồng hành với người khuyết tật và những người kém may mắn trong xã hội: hỗ trợ bảo vệ sự sống, giúp đỡ các em khuyết tật vững bước đến trường, tạo điều kiện để các em được phát huy khả năng, năng khiếu của mình trên cơ sở đó giúp đỡ và tạo điều kiện để các em khuyết tật được trang bị những kiến thức, kỹ năng và tham gia cùng với sự phát triển của xã hội.

Thời gian hoạt động thực tiễn cho chương trình văn nghệ **Sánh bước yêu thương** đã kết nối và giúp đỡ cho nhiều mảnh đời khuyết tật bất hạnh, từ việc chăm lo sức khỏe, phục hồi chức năng và dạy nghề và tạo việc làm cho các em, khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, cho hàng ngàn trẻ em khuyết tật và đưa các em đến trường cũng như tạo dựng cho các em có cơ hội được học nghề, mong sao tương lai lâu dài các em có một công việc ổn định và tham gia vào xã hội một cách đầy đủ và toàn diện.

Với mong muốn xây dựng một xã hội không rào cản và luôn bình đẳng cho người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Hy vọng tiếng hát ngọt ngào truyền cảm từ những tấm gương vượt khó sẽ để lại ấn tượng và muôn ngàn tình yêu thương trong lòng quý thầy cô và các bạn học sinh.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và có văn bản gửi đến Sở giáo dục và đào tạo cho các em về giao lưu với các đơn vị trường học.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐC: 79/7 đường số 12 An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.HCM

SĐT: 0932 107536

Nơi nhận:

- Như tên
- Lưu VPTT



PHAN KHẮC TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ**  
**“SÁNH BƯỚC YÊU THƯƠNG”**

Đơn vị giao lưu: Các cơ quan đơn vị Trường học Thời gian giao lưu: 35 – 40 phút

Thời gian do nhà trường và cơ sở thống nhất.

Nội dung Bài hát ca ngợi Đảng – Bác Hồ muôn vàng kính yêu quê hương đất nước, tình cha nghĩa mẹ, ơn thầy cô giáo.

STT	Nội dung	Sáng tác	Biểu diễn
1	Người Thầy	Nhật Huy	Ngọc Ánh
2	Mẹ Yêu Ơi	Quách Been	Trung Dũng
3	Đứa Bé	Minh Khang	Minh Thành
4	Con Đường Đến Trường	Phạm Đăng Khương	Thúy Ngân
5	Cho Đi Là Còn Mãi	Hàn Châu	Thúy Ngân
6	Quê Hương	Giáp Văn Thạch	Trọng Vinh
7	Bài Học Đầu Tiên	Trương Xuân Mẫn	Thu Hồng
8	Màu Trắng Màu Đen	Minh Khang	Trọng Vinh
9	Sáo Mèo Về Trên Bàn Mèo Bong Bóng Bàng Bàng		Quang Huy
10	Nổi Vòng Tay Lớn	Trịnh Công Sơn	Tốp Ca

ĐT Liên hệ: 0932 107 536

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPTT

